

ประจำวันที่ 22-28 มีนาคม 2560

### 'ประกันข้าว' ปี 59 สิ้นไหมพุง 546 ล้าน

แหล่งข่าวประกันภัย เปิดเผยว่า รายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงผลการดำเนินงานการรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 พบว่ามีจำนวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัย จำนวนทั้งสิ้น 1.57 ล้านราย เป็นจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเข้าร่วมโครงการ 27.18 ล้านไร่ มีค่าเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,921.73 ล้านบาท มีค่าสินไหมทดแทนรวม 546.57 ล้านบาท และมีภาระงบประมาณของภาครัฐ 1,834.02 ล้านบาท โดยการรับประกันภัยโครงการฯในปี 2559 เพิ่มขึ้น จากในปี 2558 ที่มีจำนวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัย จำนวนทั้งสิ้น 92,064 ราย เป็นจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเข้าร่วมโครงการ 1.51 ล้านไร่ มีค่าเบี้ยประกันภัยรับรวม 614.34 ล้านบาท มีค่าสินไหมทดแทนรวม 151.18 ล้านบาท และมีภาระงบประมาณรัฐ 481.36 ล้านบาท

สำหรับแนวทางเดินหน้าการรับประกันภัยในโครงการปีการผลิต 2560 ที่ทางภาครัฐ เตรียมเสนอ กรม. เร็วๆ นี้ มีแนวคิดของลดเบี้ยประกันจาก 100 บาทต่อไร่ เหลือ 90 บาทต่อไร่ หรือถ้าไม่ลดเบี้ย ควรจะเพิ่มความคุ้มครองจากเดิม 1,111 บาทต่อไร่ เพื่อจูงใจให้ชาวนาทำประกันนาข้าวมากขึ้น ด้วยจำนวนพื้นที่รับประกันภัยในโครงการที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงเป้าหมาย 30 ล้านไร่

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า โครงการรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 คาดว่าภาครัฐน่าจะเริ่มได้เร็วขึ้น ด้วยจำนวนพื้นที่โครงการประกันภัยข้าวนาปีเพิ่มขึ้นล้านไร่ มาเป็น 20 กว่าล้านไร่ และมีแนวคิดอาจจะขยายการรับประกันภัยไปยังพืชผลการเกษตรอื่นๆ รวมถึงประมงและปศุสัตว์ด้วย โดยทางคปภ. อยู่ระหว่างให้ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ช่วยกันคิดปรับปรุงให้การรับประกันภัยในโครงการฯปีนี้ดีขึ้นกว่าอีกก่อนด้วย และที่สำคัญคปภ.เร่งบูรณาการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ความรู้เกษตรกรผ่านโครงการ Training for the trainers ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันภัย และลดอุปสรรคในโครงการฯ ควบคู่กับเตรียมระบบเคลมสินไหมให้ชาวนาได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี้ ความคืบหน้าแนวทางการจัดตั้งกองทุนประกันภัยต่อภาคการเกษตร ที่ได้เสนอคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล นายสุทธิพล กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือ ซึ่งสำนักงานอัตราเบี้ยประกันภัย (IPRB) ได้ข้อสรุปหลังการศึกษาแล้วจะนำไปหารือกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัยและภาครัฐต่อไป หากภาครัฐยังคงสนับสนุน

“ในปีนี้คงต้องมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลให้มากขึ้น ทำงานกันบูรณาการแบบประชารัฐ เพื่อให้การเคลมสินไหมไม่มีปัญหา ดูแลเกษตรกรได้ตั้งแต่ต้นจนสุดกระบวนการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการขายร่วมกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. เจาะเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น ชาวนาได้รับความสะดวกก็จะบอกกันปากต่อปาก”

นายกี้เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันภัยในโครงการฯ ที่ 100 บาทต่อไร่ ถือว่าถูกมากและเบี้ยที่ถูกจึงต้องใช้ผู้สำรวจความเสียหายโดยภาครัฐ เพราะถ้าใช้

ผู้สำรวจภัยอิสระตามโมเดลของเกาหลีใต้ จะทำให้ค่าเบี้ยจะแพงขึ้น อีกทั้งการรับประกันภัยในโครงการปี 2560 ยังต้องรอผลสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภาคใต้เมื่อต้นปีก่อน เนื่องจากการรับประกันภัยข้าวในภาคใต้ มีจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่มีประกันภัยทั้งสิ้น 18,000 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 4 แสนไร่ ถ้าเสียหายทั้งหมดอัตราความเสียหายมีโอกาสเพิ่มเป็น 100% ได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## 1 พันโรงสีผันตัวเป็นผู้ส่งออก รุกข้าวถุงเพื่ออยู่รอด-ปัญหาสินเชื่อเริ่มคลี่คลาย

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ปัจจุบันโรงสีทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 1,000 โรง ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกของสมาคมราว 800 โรง ในภาพรวมธุรกิจโรงสีเวลานี้มีกำลังผลิตหรือกำลังการสีแปรรวมกันมากกว่า 100 ล้านตันต่อปี ขณะที่ผลผลิตข้าวเปลือกของประเทศเฉลี่ยประมาณ 30 ล้านตันต่อปี หรือมีกำลังสีแปรมากกว่าข้าวเปลือกกว่า 3 เท่า ทำให้มีการแข่งขันสูงในการแย่งซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเพื่อให้มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน และรักษาธุรกิจให้อยู่รอด

จากแข่งขันที่สูงดังกล่าว ผู้ประกอบการโรงสีได้ปรับตัว เช่นผันตัวเองเป็นผู้ส่งออกข้าว ซึ่งจากที่ประเทศไทยส่งออกข้าวในแต่ละปีประมาณ 9-10 ล้านตัน ประเมินในจำนวนนี้มีสัดส่วนการส่งออกจากโรงสีที่จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกราว 20% หรือประมาณ 2 ล้านตัน นอกจากนี้โรงสีหลายรายได้หันรุกรุกธุรกิจทำข้าวสารบรรจุถุง จัดจำหน่ายให้กับยี่ปี่ชาปี่ หรือส่งตามร้านค้าในท้องถิ่น บางรายมีศักยภาพก็ส่งจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด

“โรงสีที่ผันตัวเองเป็นผู้ส่งออกต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศ ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดว่ามีจำนวนเท่าใด ทางสมาคมจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อไป”

ส่วนปัญหาธนาคารเข้มงวดในการให้สินเชื่อธุรกิจโรงสี โดยธนาคารกรุงไทยผู้ให้สินเชื่อหรือให้กู้อยู่ใหญ่แก่โรงสีสัดส่วน 60% (หรือประมาณ 6 หมื่นล้านบาท) ของวงเงินชนิดตัวระยะสั้น หรือแพ็คเกจสต็อก(ตัวP/N) รวมกันทุกธนาคารกว่า 1 แสนล้านบาท จากธุรกิจโรงสีมีปัญหาหนี้ค้างชำระจากแบกสต็อกข้าวที่ซื้อไว้ในราคาสูง ขณะที่ราคาข้าวช่วงที่ผ่านมาลดลง 30-40% ของราคาตลาด ทำให้บางโรงมีปัญหาเรื่องหนี้เสีย(เอ็นพีแอล) เรื่องนี้ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์ในการประสานกับแบงก์กรุงไทย ล่าสุดได้รับแจ้งว่าปัญหาเริ่มคลี่คลายแล้วโดยแบงก์ยอมปล่อย 70% ของวงเงินกู้แก่ลูกค้าชั้นดี ส่วนที่เป็นเอ็นพีแอลก็มีการคุยกับโรงสีเป็นรายกรณีไป

ด้านนายศุภชัย วรอธิญญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรศรีไรซ์ จำกัด(บจก.) บริษัททำธุรกิจโรงสีผลจากการแข่งขันที่สูง ได้ผันตัวเองมาเป็นผู้ส่งออกข้าวขึ้นปีที่ 3 แล้ว ขณะเดียวกันเมื่อ 6-7 เดือนที่ผ่านมาได้หันมาทำธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงจำหน่ายในประเทศภายใต้แบรนด์จัสมินไรซ์ ขายตรงให้กับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ และในเขตกรุงเทพฯ มียอดขายรวม 7-8 ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังทำข้าวถุงหอมมะลิ และปลายข้าวหอมมะลิภายใต้แบรนด์พรีเมียมไรซ์ส่งจำหน่ายในฮ่องกง และตลาดแอฟริกา อยู่ในช่วงเริ่มทำตลาด

สอดคล้องกับนายวิรัตน์ บัวมทะเลกุล เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีไผ่ยงฮงจิว และประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า โรงสีข้าวในนครสวรรค์มีอยู่ประมาณ 60 โรง ส่วนหนึ่งได้ปรับตัวเองทั้งทำข้าวถุงจำหน่าย การทำข้าวหนึ่งขายให้กับผู้ส่งออก และบางบริษัทเป็นผู้ส่งออกเองขึ้นกับความถนัดของแต่ละราย ในส่วนของยงฮงจิวได้หันมาทำข้าวถุงภายใต้ “ตราดอกบัว” เป็นข้าวหอมมะลิ ขนาด 5 – 49 กก.จำหน่ายผ่านยี่ปี่ชาปี่ ทั้งนี้เพื่อรักษาธุรกิจให้มีงานทำ มียอดขายประมาณ 80-90 ล้านบาทต่อปี ปีนี้คาดว่าจะลดเหลือ 70 ล้านบาท จากราคาข้าวที่ลดลง 10-20% จากปีก่อน

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

## โรงสีอาหารสัตว์ซื้อข้าวเสื่อม ฟาร์มหมุราชบุรีกวาดล้างต้น

แหล่งข่าวจากวงการข้าวเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ผลการเปิดให้ยื่นขอเสนอราคาประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีไซคนปริโภค ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตัน มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 19 ราย แต่ยื่นขอเสนอราคา 16 ราย เป็นที่น่าสังเกตว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีเข้าร่วมเสนอราคาถึง 7 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือ หจก.เฮงเพิ่มพูน ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาในระดับต่ำสุด 1.80 บาทต่อกิโลกรัม

"ในเงื่อนไขการประมูลกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน แต่กลับมีโรงสีผ่านเกณฑ์ประมูล 7 ราย"

นอกจากนี้ยังมีบริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตกรดมะนาว (กรดซิตริก) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบริษัท นิรันดร์(ฮ่องกง) อินเวสต์เมนต์ถือหุ้น 100% ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2552 ทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท มีนายเผิง ฉีเหว่ย (สัญชาติจีน) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ แต่บริษัทนี้ไม่ได้ซื้อในปริมาณมากจนเป็นที่น่าจับตามองเช่นเดียวกับกลุ่มอาหารสัตว์และกลุ่มโรงสี

แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่า เหตุผลที่อนุญาตให้โรงสีเข้าร่วมประมูลได้ในครั้งนี้ เพราะที่ไอราร์เดิมเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักในทางปฏิบัติที่แท้จริง เพราะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดประมูล เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แต่ไม่สามารถนำข้าวไปใช้ได้ทันที เพราะข้าวในคลังของรัฐบาลที่จัดเก็บมานาน และมีสิ่งปลอมปน เช่น ขุยกระสอบจำนวนมาก จำเป็นต้องนำไปผ่านกระบวนการแยกสิ่งปลอมปนก่อน ซึ่งทางปฏิบัติมีแต่โรงสีเท่านั้นจะทำได้ แล้วจึงส่งเข้าโรงงานอาหารสัตว์ เพราะไม่อย่างนั้นการผลิตอาหารสัตว์จะไม่ได้มาตรฐาน และอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ยกเว้นการนำไปผลิตอาหารปลาสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า การประมูลครั้งนี้รัฐบาลจะสามารถขายข้าวได้ถึง 80% หรือประมาณ 1.8 ล้านตันจากยอดเสนอซื้อสูงสุด 2.07 ล้านตัน โดยผู้ชนะการประมูลสูงสุดน่าจะเป็นกลุ่มอาหารสัตว์ ได้แก่ บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด โรงงานอาหารสัตว์ และฟาร์มสุกรรายใหญ่ที่สุดใน จ.ราชบุรี เสนอซื้อ 800,000 ตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 3,000-5,000 บาท รองลงมาคือ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ใน จ.ราชบุรีในเครือ "นิติกาญจนา" ซึ่งมี 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอส พี เอ็มอาหารสัตว์ ของนายสมชาย นิติกาญจนา และบริษัท กาญจนาอาหารสัตว์ ของนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา และนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา อดีตที่ปรึกษาของนางพรทิภา นาคาศัย อดีต รมว.พาณิชย์

"หากรัฐพิจารณาขายให้กับกลุ่มอาหารสัตว์จำนวนมากอาจไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวสารจากต่างประเทศตามที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเรียกร้องขอให้นำเข้าเพื่อมาชดเชยผลผลิตข้าวโพดที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์"

ล่าสุด นายกิริติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า มีเอกชน 15 รายที่ยื่นเสนอซื้อในราคาสูงสุดรวมปริมาณ 2.07 ล้านตัน ใน 157 คลัง หรือคิดเป็นสัดส่วน 56.50% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูลทั้งหมด มูลค่าที่เสนอซื้อ 9,205 ล้านบาท และมีการเสนอซื้อข้าวราคาตั้งแต่ 1,880-5,100 บาท/ตัน หรือ 1.88-5.10 บาท/กก. โดยราคาเฉลี่ยที่เสนอซื้อครั้งนี้ 4-5 บาท/กก. คาดว่ากรมจะนำผลการประมูลเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานระบายข้าวในวันที่ 28 มี.ค.นี้ เพื่อพิจารณาว่าจะขาย

"หลักเกณฑ์การพิจารณาขายต้องนำข้อมูลรอบด้านมาเทียบเคียงราคาวัตถุดิบที่กลุ่มอาหารสัตว์นำไปผลิต เช่น มันเส้น ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 5 บาท/กก. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ 8 บาท/กก. รวมทั้งผลกระทบของตลาด และภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อกข้าว ที่ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 17 ล้านบาท/วัน ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติต่อไป"

นายกีรติกกล่าวว่า ตามแผนการเปิดระบายสต็อกข้าวรัฐบาลที่ได้รับความเห็นชอบจาก นบข.ในเดือน เม.ย. จะนำข้าวกลุ่ม 3 ที่เก็บเกิน 5 ปีขึ้นไป และเป็นข้าวผิวดิน ผิดมาตรฐาน ที่ไม่เหมาะสมทั้งการบริโภคของคนและ สัตว์ต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานอย่างเดียวยวตสุดท้ายปริมาณ 1.8 ล้านตัน มาเปิดประมูล หลังจากนั้นในเดือน พ.ค.จนถึง ก.ค. จะนำข้าวที่เหลือจากการประมูลทุกกลุ่มมาประมูลใหม่ โดยเริ่มจากในกลุ่ม 1 ข้าวเกรด พี เอ บี และ มีเกรด ซีปนไม่เกิน 20% ที่คนสามารถบริโภคได้ ที่เหลืออยู่ 1.5 ล้านตัน, เดือน มิ.ย.ประมูลข้าวกลุ่ม 2 ที่เข้าสู่ อุตสาหกรรมมีใช้คนบริโภคที่เหลือจากประมูลครั้งนี้ และเดือน ก.ค.จะนำข้าวกลุ่ม 3 ที่จะเปิดประมูลในเดือน เม.ย. หากระบายไม่หมดมาประมูลใหม่ จึงเชื่อว่าภายในปี 2560 รัฐบาลน่าจะระบายข้าวออกจากสต็อกได้หมดจากจนถึง ขณะนี้ที่ระบายไปแล้ว 10.1 ล้านตันจากสต็อกที่รับมา 18 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.03 แสนล้านบาท ยังไม่รวมข้าวที่ ระบายในปีนี้ ส่วนการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 มี.ค. 2560 มีปริมาณ 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.7% เทียบ กับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา มูลค่า 3.8 หมื่นล้านบาท ลดลง 1%

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **พาณิชย์ เผยเอกชน 15 รายเสนอราคาสูงสุดซื้อข้าวในสต็อกฯ 2 ล้านตัน จากที่เปิดประมูล 3.66 ล้านตัน**

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบให้คณะทำงาน ดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ออกประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การ บริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตัน จำนวน 278 คลัง

โดยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. ได้มีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ จำนวน 19 ราย และจากการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้เสนอซื้อ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปรากฏว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอซื้อเบื้องต้นทั้งหมด 19 ราย ซึ่งกรมฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ เบื้องต้นดังกล่าวในวันนี้ เวลา 09.00 น. และในวันเดียวกันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอ ซื้อเบื้องต้นสามารถยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560

โดยผลจากการเปิดซองเสนอราคาซื้อในช่วงบ่าย ปรากฏว่ามีผู้สนใจมายื่นซองจำนวน 16 ราย โดยมีผู้ เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 15 ราย ใน 157 คลัง ปริมาณ 2.07 ล้านตัน (คิดเป็น 56.50% ของปริมาณที่เปิดประมูล ทั้งหมด) มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 9,205 ล้านบาท โดยช่วงราคาเสนอซื้อสูงสุด 1,880 - 5,100 บาท/ตัน ซึ่งเป็นผู้ ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พลังงานไฟฟ้า อบเม็ล็ดพันธุ์พืช โรงสี และกรดมะนาว สำหรับชนิดข้าวที่มี ผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 1.56 ล้านตัน คิดเป็น 42.5% รองลงมาได้แก่ ปลายข้าว A1เลิศ ปริมาณ 0.18 ล้านตัน คิดเป็น 5%

ในขั้นตอนต่อไป กรมฯ จะดำเนินการประมวลผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 เข้าที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของ รัฐ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ก่อนเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐต่อไป



นายกีรติ กล่าวว่า ตามแผนการเปิดระบายสต็อกข้าวรัฐบาลที่ได้รับความเห็นชอบจาก นบข.นั้น ในเดือน เม.ย.นี้ จะนำข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าวที่เก็บเกิน 5 ปีขึ้นไปที่ไม่เหมาะสมทั้งการบริโภคของคนและสัตว์ต้องเข้าสู่ อุตสาหกรรมพลังงานเท่านั้น ปริมาณ 1.8 ล้านตัน มาเปิดประมูล ส่วนในเดือนพ.ค.จะนำข้าวที่เหลือในกลุ่ม 1 คือ ข้าวเกรด P, A และ B (ข้าวผ่านมาตรฐาน) ที่มีข้าวเกรด C (ข้าวเสื่อมคุณภาพ) ปนไม่เกิน 20% และคนสามารถ บริโภคได้ ซึ่งเหลืออยู่ 1.5 ล้านตัน มาเปิดประมูลทั่วไป ขณะที่เดือน มิ.ย.จะนำข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวที่เข้าสู่อุตสาหกรรมมิใช่คนบริโภคที่เหลือจากประมูลเมื่อวันที่ 23 มี.ค. มาเปิดประมูลอีกครั้ง รวมถึงจะนำข้าวกลุ่ม 3 ที่จะเปิด ประมูลในเดือนเม.ย. มาเปิดประมูลอีกครั้งในเดือนก.ค.นี้ หากระบายในเดือนเม.ย.ไม่หมด

สำหรับการระบายสต็อกข้าวรัฐบาลทั้งหมด 18 ล้านตัน นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศจนถึงล่าสุด สามารถระบายข้าวไปแล้ว 10 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 103,000 ล้านบาท โดยยังไม่รวม ข้าวที่กำลังทยอยระบายในปีนี้อีก เชื่อว่า ภายในปี 60 รัฐบาลน่าจะระบายข้าวออกจากสต็อกได้หมด ส่วนการส่งออก ข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 มี.ค.60 ส่งออกแล้ว 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.7% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา มูลค่า 38,000 ล้านบาท ลดลง 1%

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **ก.เกษตรฯ จับมือสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยสร้างเครือข่ายขยายการผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดตลาด**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการชาวนาไทยร่วมใจ พัฒนาข้าวสู่ตลาดโลกปี 2560 กล่าวว่า การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายสูงสุด คือ การทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่มั่นคง และพึ่งพา ตนเองได้ตามหลักการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งหมายถึงการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้น คุณภาพและนวัตกรรม เพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันได้ทั้งในเชิงราคาและคุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ มาตรฐาน GAP กระทั่งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะสินค้าข้าวซึ่งข้าวหอมมะลิได้ชื่อว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดของโลก การผลิตข้าวหอมมะลิตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตจากการสังเคราะห์ ไม่ใช่ สารเคมี ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์ และไม่ใช่พืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการผลผลิต และแปรรูป เพื่อรักษาสภาพและคุณภาพเกษตรอินทรีย์ ในทุกขั้นตอนจะยิ่งเสริมคุณภาพของข้าวหอมมะลิให้ดียิ่งขึ้น

"การปรับเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตในรูปแบบอินทรีย์นั้น ใ้ว่าจะสามารถกระทำได้ทันทีทันใด แต่ต้องอาศัย กระบวนการฟื้นฟูที่ดิน การเรียนรู้และปรับตัวสู่วิธีการผลิตแบบใหม่ การจัดหาแหล่งแปรรูปที่ยังคงรักษาความเป็น อินทรีย์ การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าในระยะยาว การตรวจรับรองคุณภาพสินค้า การสร้างแบรนด์ ให้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปสู่ผู้ผลิต และการเชื่อมโยงสู่ตลาด ซึ่งทั้งหมดเป็นการพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่า ให้กับสินค้าเกษตรได้"

ดังนั้น การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบบอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ด้าน อินทรีย์สู่ผู้ผลิตอินทรีย์รายใหม่ จะเป็นส่วนสำคัญในการขยายการผลิต และการตลาดสินค้าอินทรีย์ได้ นอกจากนี้ จะ เป็นการสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ หรือ smart farmers ที่มีความรอบรู้ ไม่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแบบ ดั้งเดิมเท่านั้น แต่รู้สึกถึงกระบวนการผลิตอินทรีย์ที่ซับซ้อน อีกทั้งรู้กว้างเกี่ยวกับตลาดโลก และบทบาทใหม่ในการ เป็นผู้ขายข้าวด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลง ท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในตลาดที่เริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ (the Winter-Spring) โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขณะที่สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า สมาชิกของสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ได้ทำสัญญาส่งออกข้าวแล้วอย่างน้อย 1 ล้านตัน ที่เตรียมจะส่งมอบภายในปีนี้ ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 200,000 ตัน

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ในช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.28 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 570 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่ปริมาณลดลง 18% และมูลค่าลดลง 17.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

นาย Nguyen Thanh Tho ผู้ค้าข้าวรายหนึ่งที่ตลาด Ba Bac ในจังหวัด Tien Giang (เตียนยาง) บอกว่า บริษัทรับซื้อข้าวเปลือก IR 50404 ในราคา 4,500 – 4,600 เวียดนามต่อกิโลกรัมในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ราคาตกลงมา 200 เวียดนามต่อตันในช่วงเวลาครึ่งเดือนที่ผ่านมา และลดลง 400 เวียดนามต่อตันจากสถิติสูงสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนที่ตลาดขายส่งอาหาร Ba Bac ข้าวสาร IR 50404 มีราคาอยู่ที่ 6,600 – 6,700 เวียดนามต่อกิโลกรัม ลดลง 300 เวียดนามต่อตันในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาและ 500 เวียดนามต่อตันจากสถิติที่บันทึกราคาสูงสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2017

นาย Nguyen Thanh Phong ผู้อำนวยการบริษัท Van Loi Co., Ltd ในจังหวัดเตียนยางกล่าวว่า ราคาข้าวตกต่ำลงเนื่องจากข้าวที่ส่งออกไปยังจีนลดลง และสัญญาข้าวที่ส่งออกไปยังฟิลิปปินส์แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ครบถ้วนแล้ว ขณะเดียวกัน ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามส่งสัญญานว่าจะได้รับสัญญาส่งออกใหม่ๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้สูงที่ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวปริมาณ 250,000 ตัน ภายใต้สัญญา G to G จากเวียดนามและไทยในเดือนมีนาคม แต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหว ดังนั้นราคาข้าวในเวียดนามจึงตกอย่างต่อเนื่อง

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) อ้างรายงานของเทรดเดอร์นานาชาติว่า การส่งออกข้าวของเวียดนาม ณ วันที่ 7 มีนาคม 2017 มีปริมาณ 1 ล้านตันแล้ว ลดลง 4.31% จากปี 2016 ทำให้เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศผู้ส่งออกข้าว รองจากอินเดียที่ส่งออกได้ 2 ล้านตัน และไทยที่ส่งออกได้ 1.5 ล้านตัน

ขณะเดียวกัน สถิติของ VFA แสดงว่า บริษัทที่เป็นสมาชิกของ VFA ได้ส่งออกข้าวเปลือกไปแล้วเกือบ 674,000 ตัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 ด้วยมูลค่า FOB 286 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้จากการที่ราคาข้าวตกต่ำในปัจจุบัน ประกอบกับการเพาะปลูกข้าวที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ทำให้รัฐบาลเวียดนามออกมาตรการลดพื้นที่ปลูกข้าว และหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน รวมถึงนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น โดยภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลจะปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวลงและให้หันมาปลูกข้าวโพดและพืชทางการเกษตรอื่นๆ แทน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ รายงานว่า พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงถือเป็นพื้นที่ทางการเกษตรหลักของเวียดนาม ซึ่งมีความต้องการเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเกษตรเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานค่อนข้างสูง และรัฐบาลเวียดนามเองก็มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน FDI เพื่อให้ต่างชาติเข้ามาช่วย

พัฒนาการเกษตรของเวียดนาม จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการของไทยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเกษตร จะพิจารณาขยายกิจการเข้ามาในพื้นที่นี้

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักข่าวท้องถิ่น รายงานว่า นาย โง วัน นาม (Ngo Van Nam) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ADC จำกัด กล่าวในการประชุมแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกข้าวว่า ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ ดังนั้นกระทรวงฯ จึงได้แต่งตั้งคณะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสำหรับข้อมูลนี้ และกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อกระทรวง

หลังจากทำงานร่วมกับบริษัทในโฮจิมินห์ และนาย โง วัน นาม กระทรวงฯ เผยว่า ไม่มีการขอใบอนุญาตการส่งออกข้าวจากบริษัท ADC จำกัด และนาย โง วัน นาม ยืนยันว่า ทางบริษัทไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตส่งออกข้าว เขายังตำหนิว่า สื่อไม่ได้รายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นของเขาอย่างถูกต้อง และกล่าวหาว่าเขาร่วมมือกับสื่อมวลชน เพื่อที่จะชี้แจง และอธิบายบิดเบือนความจริง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 รัฐบาลได้ออกกฤษฎีกา 109/2010/ND-CP ที่ว่าด้วยการส่งออกข้าว มีเป้าหมายเพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจการส่งออกโดยตั้งข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการลงทุนระยะยาวในการผลิตและส่งออกข้าว กฎศึกษากำหนดให้ผู้ส่งออกข้าวต้องมีโกดังสินค้าอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่สามารถเก็บข้าวได้ 5,000 ตัน และมีโรงสีที่มีกำลังผลิตขั้นต่ำ 10 ตันต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม การใช้กฤษฎีกาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องบางประการ กระทรวงฯจึงได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีแก้ไขและเพิ่มเติมกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อเดือนมกราคม ปี 2560 กระทรวงได้ออกประกาศ ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขธุรกิจการส่งออกข้าว รวมถึงข้อจำกัด 150 ข้อ สำหรับผู้ส่งออก และข้อบังคับเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างโกดังสินค้าและโรงสี

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

## เมียนมาร์

รัฐบาลเมียนมาร์และภาคเอกชนกำลังพยายามจะส่งออกข้าวให้ได้ถึง 2 ล้านตันในปีงบประมาณ 2017/18 นี้ หลังจากที่ในปีงบประมาณ 2016/17 (1 เมษายน 2016- 31 มีนาคม 2017) ที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศจีน ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดในแถบแอฟริการก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ที่มา *Oryza.com*

## อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรตั้งเป้าที่จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรให้ได้ประมาณวันละ 30,000 ตัน ในปีนี้ จากปัจจุบันที่หน่วยงาน BULOG (the State Logistics Agency) รับซื้อได้ประมาณวันละ 20,000 ตัน โดยคาดว่าในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้จะเริ่มรับซื้อได้ตามเป้าที่วางไว้ ซึ่งหากสามารถทำได้ตามเป้าที่วางไว้ก็จะทำให้สต็อกข้าวของ BULOG มีปริมาณถึง 2.5-3 ล้านตันภายในสามเดือนข้างหน้า และก็จะทำให้ความจำเป็นในการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศลดลง

ที่มา *Oryza.com*

## จีน

นายโคลิน คาร์เตอร์ ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและทรัพยากรแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส ระบุว่า ขึ้นบนของโอโซนอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวอย่างหนัก โดยอาจได้รับผลกระทบมากถึง 2% นับเป็นสถิติที่สำคัญเนื่องจากจีน ผลิตข้าวในสัดส่วน 30% ของการผลิตข้าวทั่วโลก แต่มีเพียง 8% เท่านั้นที่ถูกนำไปขายในตลาดโลก ผลผลิตที่เหลือนำไปบริโภคภายในประเทศ ซึ่งหมายความว่า ผลผลิตข้าวในจีนที่ลดลงอาจส่งผลกระทบต่อประเทศยากจนด้วย

ทั้งนี้ มลพิษชั้นผิวโอโซนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมลพิษจากไนโตรเจนไดออกไซด์ที่มาจากไอเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า และโรงกลั่นน้ำมัน ที่เป็นผลพวงจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในจีน

นายคาร์เตอร์ระบุว่า ตัวแปรที่สำคัญอื่นๆคือการที่จีนประสบความล้มเหลวในการแก้ปัญหาภาวะมลพิษ ทำให้สถานการณ์เรื่องนี้เลวร้ายลง ซึ่งหากตั้งข้อสังเกตดีๆ จะเห็นว่ามลพิษในชั้นโอโซนในจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้นตามมา ทั้งยังส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวโลก ทำให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น 20% ในอีกหลายปีข้างหน้า โดยเฉพาะในแอฟริกา อินเดีย ปากีสถาน

ผลวิจัยชิ้นนี้ ยังกล่าวว่า ราคาข้าวอาจคุกคามความมั่นคงทางอาหารของโลก ทำให้ชาติยากจนที่สุดในโลก ซึ่งพึ่งพาข้าวเป็นหลัก มีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารมากขึ้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงเนื่องจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมีน้อยลง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 371-376 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 372-377 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 17 เดือน ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ส่งออก โดยในช่วงนี้ ข้าวอินเดียไม่สามารถแข่งขันกับข้าวไทยที่มีราคาถูกลงกว่าได้ โดยผู้ซื้อจากแอฟริกาได้หันไปซื้อข้าวจากไทยและเวียดนามแทน

ที่มา Oryza.com

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่ 8 ของปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 355,633 ตัน ลดลงประมาณ 8.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 390,690 ตัน ในเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา และลดลง 14.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 417,610 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 305,457 ตัน ลดลง 19.06% เมื่อเทียบกับจำนวน 377,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 50,176 ตัน เพิ่มขึ้น 24.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 40,208 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ในช่วง 8 เดือนแรก (กรกฎาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) ของปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2,413,340 ตัน มูลค่า 1,033.16 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 11.43% และมูลค่าลดลง 14.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,724,883 ตัน มูลค่า 1,208.886 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของ



ปี 2559 โดยในช่วง 8 เดือนแรก ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,131,255 ตัน ลดลง 11.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,401,180 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 282,085 ตัน ลดลง 12.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 323,703 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 503,037 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 523,450 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,337,956 ตัน) ในปีงบประมาณ 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 455.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 601.268 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอลง

ที่มา *Oryza.com*

### แอฟริกาใต้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ความต้องการบริโภคข้าวในปีการตลาด 2017/18 คาดว่าจะมีประมาณ 820,000 ตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดมีปริมาณเพิ่มขึ้น จากการที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดปรับลดลงและผู้บริโภคก็จะหันไปบริโภคข้าวโพดแทนข้าว และข้าวสาลี (ปกติชาวแอฟริกาใต้จะนิยมบริโภคธัญพืชที่สำคัญทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านราคาเป็นสำคัญ) สำหรับในปี 2016/17 นั้น คาดว่าความต้องการบริโภคข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 880,000 ตัน

ทางด้านการนำเข้าข้าวนั้น ในปีการตลาด 2017/18 คาดว่าจะมีประมาณ 1 ล้านตัน ลดลงจากปี 2016/17 ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 1.04 ล้านตัน โดยในปีปัจจุบัน (พฤษภาคม 2016-มกราคม 2017) แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 775,477 ตัน ขณะที่ในปี 2015/16 มีการนำเข้าประมาณ 944,1921 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศอินเดียประมาณ 269,825 ตัน และไทย 597,623 ตัน

สำหรับการส่งออกนั้น แอฟริกาใต้มีการส่งออกข้าวจำนวนเล็กน้อยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี 2015/16 มีการส่งออกประมาณ 131,370 ตัน และในปี 2016/17 นี้ คาดว่าจะมีประมาณ 150,000 ตัน และเพิ่มเป็น 170,000 ตัน ในปี 2017/18

ที่มา *USDA*

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 633,020 ตัน ลดลงประมาณ 6.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 680,556 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 49,345 ตัน ลดลงประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 53,188 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 583,675 ตัน ลดลงประมาณ 6.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 627,368 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 มีนาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 16,887 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 126,135 ตัน ฝรั่งเศส 111,000

ตัน เนเธอร์แลนด์ 85,920 ตัน เยอรมนี 47,594 ตัน โปแลนด์ 47,083 ตัน อิตาลี 42,291 ตัน โปรตุเกส 36,595 ตัน  
เบลเยียม 29,688 ตัน สเปน 22,911 ตัน สาธารณรัฐเชค 19,256 ตัน สวีเดน 16,302 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน 2558-สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน  
เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสาย  
พันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี  
2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563  
ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1  
กันยายน 2559-21 มีนาคม 2560 มีการส่งออก 148,177 ตัน เพิ่มขึ้น 20.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 123,197 ตัน  
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 123,909 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ  
21.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 102,248 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก  
24,268 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 20,949 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์  
สิ้นสุดวันที่ 21 มีนาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 9,521 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด  
ซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมามีการส่งออกไปแล้ว 64,185 ตัน กรีซ 26,263  
ตัน สเปน 17,680 ตัน โปรตุเกส 16,600 ตัน บัลแกเรีย 12,048 ตัน สหราชอาณาจักร 3,471 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน 2558-31 สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553  
ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสาย  
พันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี  
2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน  
ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*